

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๗/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ข้อ๑ การผ่อนผัน ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือ ทำกิจกรรมบางอย่างได้</p> <p>(๑.๑.๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต</p> <p>ก . การจัดการประชุมการอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุมศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการได้</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้ กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน รวมทั้งพิจารณาเพิ่มพื้นที่ทางเดิน (walk way) ให้มีสัดส่วนมากขึ้น สำหรับการจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต ให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือ การดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ให้บริการ ก่อนเข้าอาคาร และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้ทุกคน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) อาจพิจารณาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะ ๒ ที่นั่ง เว้น ๑ ที่นั่ง เฉพาะสถานที่ที่มีการระบาย อากาศที่ดี</p>	<p>๑) สสพ. วร. และสธ. ออกคู่มือและเกณฑ์ การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่และ ประเภทของกิจการ หรือกิจกรรมพร้อมทั้ง ประเมินความพร้อมตามเกณฑ์</p> <p>๒) ศปก.จังหวัด. ศปก.อำเภอ/ตำบล ศปก.อบจ. ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม		มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๖) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิว ตามรอบ งาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึง บริเวณพื้นที่จัดงาน และพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยี รองรับสำหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบ ออนไลน์และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ กำหนด</p>	<p>๔) พื้นที่การรอเข้างานและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร โดยทำสัญลักษณ์ ให้ชัดเจน และให้มีการจัดระเบียบก่อนเข้าและ ออกจากงาน เพื่อป้องกันผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้</p> <p>๕) พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัด แสดงสินค้า งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือจัดให้มีการรับและส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ ลดความแออัดของการใช้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ</p> <p>๖) ให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจสอบ ควบคุม กำกับการให้บริการและการจัดกิจกรรม อย่าง ทัวถึง ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อน เข้าและออกจากสถานที่ ระบบการเข้าออก สถานที่โดยไม่แออัด และระบบจองคิวแบบ ออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ข. การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปหรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายและได้ผ่อนคลายเป็นเปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้วให้สามารถทำได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในส่วน of สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ</p>	<p>๑) ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มาจ ๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒) การจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ เฉพาะบุคคลที่มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจำหน่ายได้เฉพาะช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ทั้งนี้ ให้งดจำหน่ายในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา และวันอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>๓) ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชั่น ลดราคา ขายพ่วง พนักงานเชียร์เปียร์ โฆษณา</p> <p>๔) ให้งดการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น ชายหาด สวนสาธารณะของทางราชการ ฯลฯ</p> <p>๕) สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เช่น โรงเปียร์ โรงเหล้า ผับ แอนด์ เรสเทอรอง (Pub & Restaurant) ที่เน้น การให้บริการเพื่อบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก</p>		
<p>ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแลสถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ สามารถเปิดดำเนินการให้บริการแบบรายวันได้ ทั้งนี้ การเดินทางไปกลับสถานที่ดังกล่าวถือเป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอันพึงปฏิบัติของ กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ที่นอนหรือเตียงอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งให้มีการเฝ้าระวัง และติดตามอาการป่วยของเด็กและผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างทั่วถึง โดยผู้สูงอายุต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑) มท. พม. ศธ. และ สธ. ออกคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสม กับพื้นที่และประเภทของกิจการ และรพ.สต. ร่วมกับ อปท. ประเมินความพร้อมตามเกณฑ์</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๖) ให้แยกกลุ่มเด็กเล็กตามอายุคิดเกณฑ์จำนวนเด็กตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ ตารางเมตรต่อคน และให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน ๕ คนต่อจำนวน ผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง ๑ คน</p> <p>๗) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบการลงทะเบียน และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งกำกับให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงรับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยเคร่งครัด</p> <p>๘) ผู้ดูแลต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค สำหรับเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุร่วมด้วย</p> <p>๙) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก และลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานด้วย</p>	<p>๓) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับและส่งเด็กเล็กกับผู้ปกครอง หรือผู้สูงอายุกับญาติ ก่อนเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>๔) ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง ๑ คนต่อเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก และมาตรการป้องกันโรค</p> <p>๕) อาจงดการรับและส่งเด็กเล็กจากที่บ้านแบบรวมกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อบนรถรับส่งเด็ก</p> <p>๖) จัดให้มีการแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองหรือญาติ ก่อนส่งเด็กเล็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือผู้สูงอายุเข้าสถานดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก อย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการบันทึก ประวัติอาการป่วย หรือวันที่ไม่ได้ไปสถานที่ดูแล เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>๒) ศปก.จังหวัด. ศปก.อำเภอ/ตำบล ศปก.อบจ. ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ง . ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๖) ให้มีการลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการ และให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการ มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชมหรือใช้บริการ</p> <p>๗) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๘) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย อ่อนเพลีย หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ให้บริการ ตามขีดความสามารถก่อนเข้าอาคาร และรับและส่งผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน และอาจจัดให้มีการเข้าชมเป็นกลุ่มได้ไม่เกินกลุ่มละ ๕ คน</p> <p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ให้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๕) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการ และใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>ศปก.จังหวัด.</p> <p>ศปก.อำเภอ/ตำบล</p> <p>ศปก.อบจ.</p> <p>ศปก.เทศบาลนคร</p> <p>ศปก.เทศบาลเมือง</p> <p>และศปก.เมืองพัทยา</p> <p>ติดตาม กำกับ ดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ให้ดำเนินการได้ โดยมีจำนวนผู้แสดง ผู้ร่วมรายการและคณะทำงานถ่ายทำรวมกันไม่เกินคราวละหนึ่งร้อยห้าสิบคนและมีผู้ชมไม่เกินห้าสิบคน</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังทำงาน รวมถึงห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ร่วมงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา นักแสดงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงาน ผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดและเป็นการรวมกลุ่ม รวมทั้งลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้ออกนอกบริเวณถ่ายทำทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ</p> <p>๖) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้ากองถ่ายทำ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๑) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ร่วมงาน และนักแสดง ตามขีดความสามารถ ก่อนเข้ากองถ่ายทำ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายทำภายในอาคาร และเลี่ยงการถ่ายทำในบริเวณที่อับอากาศ</p> <p>๓) ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ ผู้อยู่เบื้องหลัง การผลิตต่างๆ และผู้ชมรายการ ทั้งนี้ ให้งดรูปแบบกิจกรรมที่มีโอกาสใกล้ชิดกัน สำหรับนักแสดงให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ใกล้ชิดกันได้ตามลักษณะของการถ่ายทำที่เหมาะสม</p> <p>๔) เลือกใช้พื้นที่ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ที่มีบริเวณกว้างเพียงพอเพื่อให้แบ่งพื้นที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน แต่ละส่วนงานห่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร</p> <p>๕) ให้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน</p> <p>๖) ให้มีการให้คำแนะนำผู้ร่วมงาน นักแสดง และ Outsource ทุกคนก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งมีการตรวจตรา ควบคุม กำกับ การทำงาน ลดการรวมกลุ่ม ใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง ตามมาตรการ ป้องกันโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการถ่ายทำรายการ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์รูปแบบใหม่ ในระยะยาว เพื่อการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ศปก.จังหวัด.</p> <p>ศปก.อำเภอ/ตำบล</p> <p>ศปก.อบจ.</p> <p>ศปก.เทศบาลนคร</p> <p>ศปก.เทศบาลเมือง</p> <p>และศปก.เมืองพัทยา</p> <p>ติดตาม กำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>(๑.๑.๒) กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือนันทนาการ ก. การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ำ แบบรวม หรือการนวดบริเวณใบหน้า ในสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทยให้ดำเนินการได้ ยกเว้นในส่วนขอ สถานประกอบการอาบน้ำ อบ นวดยังไม่ อนุญาต ให้เปิดดำเนินการ</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลัง การให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ำ บ่อออนเซ็น ห้องหรือตู้อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ รวมถึงดูแลความ สะอาดของผ้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สำหรับผู้ใช้บริการ และกำจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะแช่ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ โดยอาจจัดให้ใช้บริการแบบรวมได้</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันขณะใช้บริการออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม อย่างน้อย ๒ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการมิให้แออัดโดยพิจารณา จัดเป็นรอบเข้าใช้บริการ หรือจำกัดระยะเวลาการใช้ บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้พิจารณาให้บริการอบตัว อบไอน้ำ อบสมุนไพร แบบแยกห้องหรือตู้</p> <p>๖) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่ม มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือใช้ มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน ทดแทนได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงาน รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตาม แนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้ง บริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศให้ได้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) ให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อออนเซ็น ให้มีระดับ คลอรีนตกค้าง หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นให้ได้ตาม เกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคของบ่อออนเซ็นใน ทุกระบบ และแสดงให้เห็นให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๔) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับ เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๖) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการ และใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก อย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>ศปก.จังหวัด. ศปก.อำเภอ/ตำบล ศปก.อบจ. ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ข . การออกก้างกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือ ลานกีฬากลางแจ้ง ให้ดำเนินการได้</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา และห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังให้บริการและให้กำจัด ขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาสำหรับผู้ใช้บริการต้องสวม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนและหลัง ใช้บริการ</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๒ เมตร ระหว่างการ ออกก้างกาย</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการออกก้างกายมิให้แออัด โดยจำกัดการรวมกลุ่มไม่เกิน ๕๐ คน</p> <p>๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๘) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่ม มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือใช้ มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน ทดแทนได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย งาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่พร้อมติด สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงาน หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้ง บริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความ สะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้</p> <p>๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้า และออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>ศปก.จังหวัด.</p> <p>ศปก.อำเภอ/ตำบล</p> <p>ศปก.อบจ.</p> <p>ศปก.เทศบาลนคร</p> <p>ศปก.เทศบาลเมือง</p> <p>และศปก.เมืองพัทยา</p> <p>ติดตาม กำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ค. สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มี พื้นผิวสัมผัสมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่นอุปกรณ์ห้องสุขา และห้องอาบน้ำทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นเครื่องเล่น และระยะห่างระหว่างการว่ายน้ำหรือใช้บริการในส่วนของสระว่ายน้ำอย่างน้อย ๒ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการ ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง</p> <p>๖) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการในสระว่ายน้ำ โดยคิดเกณฑ์ จำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตรต่อคน</p> <p>๗) จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัย และให้คำแนะนำ และชี้แจงผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ รวมทั้งให้ตรวจตราควบคุม กำกับการให้บริการ และใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด โดยลดการพูดคุยขณะอยู่ในสระว่ายน้ำ ให้บัววน้ำและทิ้งสารคัดหลั่งอย่างถูกวิธี</p> <p>๘) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๙) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้ได้ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) อาจให้ผู้ใช้บริการและพนักงานบริการ สวม Face Shield ขณะใช้บริการ</p> <p>๕) ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ให้มีความเป็นกรด - ด่าง ระดับคลอรีนตกค้างหรือการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรค ในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๖) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้</p> <p>๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>ศปก.จังหวัด.</p> <p>ศปก.อำเภอ/ตำบล</p> <p>ศปก.อบจ.</p> <p>ศปก.เทศบาลนคร</p> <p>ศปก.เทศบาลเมือง</p> <p>และศปก.เมืองพัทยา</p> <p>ติดตาม กำกับ ดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ง . สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้ ยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกอล์ฟหรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ .</p> <p>สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายเป็นสามารถจัดให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์ การแข่งขันกีฬาหรือการถ่ายทอดผ่านสื่ออื่น ๆ ได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนดด้วย</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาสำหรับผู้ให้บริการหรือนักกีฬาต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังให้บริการหรือการฝึกซ้อม</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างการฝึกซ้อม การเรียนการสอนหรือการแข่งขัน</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดหรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค อาจพิจารณาจำกัดระยะเวลาการใช้บริการ การเรียนการสอนหรือการแข่งขัน ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง</p> <p>๖) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการในสระว่ายน้ำ โดยคิดเกณฑ์จำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตรต่อคน</p> <p>๗) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๘) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๙) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อมและผู้ให้บริการหรือนักกีฬาก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ทั้งนี้ให้ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) ให้ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้มีความเป็นกรด - ด่าง ระดับคลอรีนตกค้าง หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายน้ำในทุกระบบ และแสดงให้เห็นผู้ใช้บริการทราบเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๕) อาจให้ผู้ใช้บริการ ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อม พนักงานบริการสวม Face Shield ขณะใช้บริการ</p> <p>๖) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ฝึกซ้อมหรือคู่ซ้อม ผู้ให้บริการ หรือนักกีฬาได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการได้</p> <p>๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>ศปก.จังหวัด.</p> <p>ศปก.อำเภอ/ตำบล</p> <p>ศปก.อบจ.</p> <p>ศปก.เทศบาลนคร</p> <p>ศปก.เทศบาลเมือง</p> <p>และศปก.เมืองพัทยา</p> <p>ติดตาม กำกับ ดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>จ. ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ และบริเวณโดยรอบทั้งก่อนและหลังให้บริการและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนรวมทั้งเครื่องเล่น อย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างทำกิจกรรม</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อวัน</p> <p>๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการตรวจตราควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๘) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการให้บริการได้</p> <p>๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมบริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>ศปก.จังหวัด.</p> <p>ศปก.อำเภอ/ตำบล</p> <p>ศปก.อบจ.</p> <p>ศปก.เทศบาลนคร</p> <p>ศปก.เทศบาลเมือง</p> <p>และศปก.เมืองพัทยา</p> <p>ติดตาม กำกับ ดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>

หมายเหตุ :

มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑ มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบการกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือการปฏิบัติเป็นแนวทางการดำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจการหรือกิจกรรม ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน